

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 315* Năm 7/ 2018 * Chúa nhật 15/ 04/ 2018

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Ngày 12/04/2018 vừa qua báo Tuổi trẻ đưa tin một học sinh nhảy lầu tự tử vì áp lực học tập quá nặng. Em là một học sinh rất ngoan và giỏi, điểm trung bình học kỳ I của em là 8,9 điểm. Các môn vật lý, sinh, tin học, GDCD, công nghệ đều đạt điểm trung bình trên 9 điểm, môn tin học đạt 10,00. Thành tích đó hình như chưa làm gia đình hài lòng vì theo thư tuyệt mệnh, gia đình muốn em được học lớp đứng đầu khối nên em đứng trên mái tôn lầu 4 (dãy phòng học của trường) cười và khóc, sau đó lao mình xuống sân trường tự tử.

Sự kiện đau lòng trên làm cho mọi người thương cảm. Thương cảm vì em đã không thể đáp ứng đòi hỏi của gia đình. Thương cảm vì gia đình trông mong vào em nhưng giờ đây mất tất cả. Thương cảm vì em không thấy niềm vui trong học tập và nhất là không thấy tương lai, hay thấy mình cho dù đã cố gắng hết sức cũng không đáp ứng nổi yêu cầu của gia đình.

Sự kiện trên cho thấy đôi khi cha mẹ vì muốn cho con cái có tương lai tươi sáng hơn mình nên đã tìm hết cách để thúc giục con cái phấn đấu trong việc học tập vì nghĩ đơn giản là học giỏi thì tương lai tươi sáng hơn. Hành động đó vô tình đưa con cái vào con đường cùng. Ở đây chúng ta thấy thiện chí của cha mẹ. Nhiều cha mẹ hy sinh tất cả cho con vì muốn con có tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời cha mẹ không hề biết là đang đưa con cái tới chỗ tuyệt vọng. Hậu quả là con cái không còn muốn sống nữa.

Theo Vietnamnet (ngày 14/4/2018), khoảng 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, trong đó có 25% mắc chứng trầm cảm, và đây là nguyên nhân khiến 36.000 - 40.000 tự tử mỗi năm tại Việt Nam. Vì thế giúp người khác tìm thấy hy vọng cũng là giúp người khác tìm thấy ánh sáng cho đời sống mình.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

15/04/2018 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B

NGỠ NGÀNG TRƯỚC ĐẰNG PHỤC SINH

Vì mừng quá các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. (Lc 2441)

Suy niệm: Để cứu độ con người, Thiên Chúa đã thực hiện những công trình kỳ diệu nơi Đức Giê-su Ki-tô – từ biến cố nhập thể, giáng sinh, cho đến việc Ngài rao giảng và chịu chết – tất cả những điều ấy thật kỳ diệu khiến chúng ta đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Thật vậy, Đức Mẹ đã ngỡ ngàng khi nghe lời sứ thần truyền tin Con Thiên Chúa nhập thể; các mục đồng ngỡ ngàng nhìn thấy trẻ thơ bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ; dân chúng ngỡ ngàng trước lời giảng dạy khôn ngoan và các phép lạ Ngài làm. Nhưng vượt trên tất cả là sự ngỡ ngàng khi đứng trước Đấng Phục Sinh: Một cảm xúc pha trộn giữa mừng và sợ, giữa xác tín và kinh ngạc, đó là tâm trạng không thể diễn tả bằng lời của các môn đệ trước những đấng diễn ra trước mắt: Đấng mà họ đã chứng kiến chết thảm trên thập giá, họ đã mai táng trong mộ, nay hiện diện bằng xương bằng thịt và nói với họ: *“Chính Thầy đây mà!”* Sự ngỡ ngàng ấy củng cố nơi họ một đức tin không lay chuyển và một lời chứng đầy xác tín: *Chúa đã sống lại thật đúng như lời Kinh Thánh!*

Mời Bạn: Hẳn bạn suy nghĩ: Tôi phải thấy Chúa Ki-tô phục sinh như các tông đồ, tôi mới có cảm nghiệm như các ngài! Mời bạn đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, và dành thời gian tĩnh lặng chiêm ngắm Lời Chúa, bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra quả thực

Chúa đang hiện diện trong tâm hồn bạn.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày để đọc và suy niệm Lời Chúa.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết nhận ra Chúa đang ở với con từng giây phút, và xin Chúa biến đổi con thành chứng nhân của Chúa.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **5 điểm quan trọng bậc nhất trong tông huấn “hãy vui mừng hớn hở”**
“Hãy vui mừng hớn hở!” là tựa đề tông huấn mới của ĐTC Phanxicô về sự thánh thiện trong đời sống hằng ngày. Có 5 điều quan trọng từ tông huấn mới và rất thực tế giúp chúng ta đáp lại tiếng gọi nên thánh.

1. Thánh thiện nghĩa là là chính bạn

ĐTC mang lại cho chúng ta nhiều mẫu gương của đời sống thánh trong suốt văn kiện của Ngài: Thánh Thérèse Lisieux, nữ tu dòng Carmen Pháp một người đã tìm thấy sự thánh thiện trong việc thực thi những điều bé nhỏ; Thánh Ignatius Loyola, vị sáng lập Dòng Tên là người tìm kiếm Thiên Chúa

trong mọi sự; Thánh Philip Neri, vị sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giảng là người nổi tiếng về khả năng hài hước của Ngài.

Các vị thánh cầu nguyện cho chúng ta và mang lại cho chúng ta mẫu gương về cách sống, nhưng chúng ta không nhất thiết phải là những phiên bản y chang của các vị. Chúng ta được tiền định để là chính mình, và mỗi người tín hữu “phải biện phân đường lối của riêng mình” và “mang lại điều tốt đẹp nhất của chính mình”. Như Thomas Merton đã nói, “Đối với tôi là một vị thánh nghĩa là là chính mình”.

2. Đời sống thường nhật có thể dẫn đến sự thánh thiện

Bạn không cần phải là một giám mục, một linh mục hay một thành viên của một dòng tu để nên thánh. Mọi người đều được mời gọi để nên thánh như Công Đồng Vatican II đã nhắc nhở chúng ta. Tất cả mọi thứ chúng ta cần phải làm là “sống đời sống của chúng ta trong tình yêu” và “làm chứng” cho Thiên Chúa trong tất cả mọi điều chúng ta làm. Điều đó không có nghĩa là những hành động lớn lao và đầy ấn tượng. ĐTC đưa ra những mẫu gương về sự thánh thiện hằng ngày, giống như cha mẹ yêu thương nuôi dạy con cái mình; “những cử chỉ nhỏ bé” và những hy sinh mà người ta có thể thực hiện, chẳng hạn như quyết định không tiếp tục tán gẫu. Nếu bạn có thể thấy đời sống của bạn là một “sứ mạng”, thì bạn sẽ sớm nhận biết rằng bạn có thể chỉ đơn giản là yêu thương và tử tế để tiến bước đến sự thánh thiện.

Bạn cũng không cần phải “nhốt mình trong một khuôn viên thần bí” để là một vị thánh hay bước quanh với “đôi mắt nhắm nghiền”. Bạn cũng không cần phải xa tránh người khác. Mặt khác, bạn không muốn bị mắc kẹt trong “thời bon chen” của việc vội vã từ điều này sang điều kia. Một sự quân bình giữa hành động và sự chiêm niệm là thiết yếu.

3. Hai khuynh hướng cần tránh: Chủ thuyết ngộ đạo và thuyết Pelagius

Trước hết là Thuyết Ngộ Đạo, từ tiếng Hy Lạp là gnosis, biết. Thuyết ngộ đạo là một dị giáo xưa nói rằng điều quan trọng nhất là điều bạn biết. Không cần phải bác ái hay làm những việc tốt lành. Tất cả mọi sự bạn cần là cách tiếp cận tri thức đúng. Chủ thuyết ngộ đạo ngày nay cảm dỗ người ta nghĩ rằng họ có thể làm cho đức tin “hoàn toàn có thể hiểu được” và dẫn họ đến việc muốn buộc người khác phải áp dụng lối nghĩ của họ. “Khi có người có câu trả lời cho mọi câu hỏi thì đó là dấu chỉ họ đang trên một hành trình không đúng”. Nói cách khác, là một người biết tất cả thì không cứu bạn được.

Điều thứ hai cần tránh là Chủ thuyết Pelagius. Chủ thuyết Pelagius nói rằng chúng ta có thể tự chăm sóc ơn cứu độ của mình qua những nỗ lực riêng của chúng ta. Những người theo thuyết Pelagius thì tin vào những sức mạnh của họ, không cảm thấy cần ân sủng của Thiên Chúa và hành động ở trên người khác vì họ tuân giữ những qui định nhất định.

4. Hãy nhân từ

Tông Huấn “Vui mừng hơn hờ” đầy những lời khuyên mang đậm tính chất thuộc về Đức Phanxicô chẳng hạn như đừng buồn chuyện, đừng lại việc xét đoán, và quan trọng nhất đừng lại việc tàn bạo. ngài nói: “Không thể chấp nhận được khi người ta tìm kiếm việc đền bù cho sự bất mãn của mình bằng việc thóa mạ người khác...Trong việc tuân giữ các giới răn khác, thì họ lại hoàn toàn phớt lờ điều răn thứ tám, điều cấm làm chứng dối hay nói dối và thóa mạ cách không thương tiếc người khác”. Để thánh thiện, hãy nhân từ.

5. Tám Mỗi Phúc là lộ trình cho sự thánh thiện

Như các bạn có thể đoán từ chủ đề của văn kiện, Tám Mỗi Phúc, danh mục “các mỗi phúc” của Chúa Giêsu, là trọng tâm của tông huấn này. Tám Mỗi Phúc không chỉ là điều mà Chúa Giêsu có ý nói cho sự thánh thiện, chúng còn là một sự phác họa về chính Thiên Chúa. Vì thế chúng ta được mời gọi để có tinh thần nghèo khó, hiền lành, kiến tạo hòa bình, đói khát sự công chính, và tương tự.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima và Vatican.

Nhân kỷ niệm 160 năm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Giáo xứ sẽ tổ chức hành hương kính Đức Mẹ Lộ Đức (nước Pháp), Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha) và thăm viếng Vatican từ ngày 25.9 đến ngày 6.10.2018. Xin xem chương trình tại bản tin cuối ngày thờ và đăng ký nơi Cha Hùng (0906879642). Hạn chót đăng ký là ngày 30.6.2018.

❖ Quyên góp cho quỹ bảo trợ ơn gọi của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Theo lời kêu gọi của Tòa Giám mục Sài Gòn, vào ngày 15.04.2018, Chúa Nhật IV Phục sinh, Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành, Giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho quỹ ơn gọi của Tổng Giáo phận. Xin anh chị em quảng đại giúp đỡ để ban mục vụ ơn gọi Giáo phận có điều kiện nuôi dưỡng, đào tạo và phát triển ơn gọi.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cô Lan: 2.000.000đ. 1 giáo dân: 200.000đ. Đóng góp xây dựng Nhà Sinh Hoat: Anh Chánh: 500.000đ.**